

๓.๔ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการย้ายและจัดหา

เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ศาลายา

อกค. รายงานว่า สืบเนื่องในคราวประชุมผู้บริหาร ครั้งที่

๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการย้ายและจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ศาลายา ให้ที่ประชุมมีมติรับทราบ และให้นำเรื่องโครงการย้ายเครื่องส่งศาลายาเป็นวาระสืบเนื่องต่อไป นั้น

การดำเนินงาน

กคส. ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ A.M ศาลายา พร้อมอาคารสถานี ๑ ชุด ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้.-

- โครงการจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ A.M. ศาลายา พร้อมอาคารสถานี ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔,๑๗๐,๔๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๐ จำนวน ๘๓,๔๗๙,๖๐๐ บาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาพิจารณาการปรับปรุงขอบเขตของงานตามที่มีผู้เสนอและวิจารณ์

- ส่วนที่เหลือ จำนวนเงิน ๑๔๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท กคส.ได้ร่างหนังสือเพื่อนำเข้ากรม. ทบทวนความเหมาะสมในการส่งกระจายเสียงในระบบ A.M. แล้ว โดยนำเสนอ อปส. ขณะนี้อยู่ระหว่าง อปส. พิจารณาลงนาม

ประธานฯ แจ้งว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะเดินเรื่องของวิทยุกระจายเสียง ได้ทบทวนเพื่อสอบถามข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้บริหารทุกท่าน ณ วันนี้ ภายใต้ของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เดินไปข้างหน้า ผู้รับก็พัฒนาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี และที่ผ่านมาก็ได้รับทราบกระบวนการในการพัฒนาวิทยุกระจายเสียง สวท. เข้าไปสู่ยุคดิจิทัล เข้าไปสู่ทีวีมีเดียเป็นแผนไปไกล แต่เมื่อหันกลับมาดูกำลังจะซื้อเครื่องส่ง A.M. ต้องมาถามว่าตกลงแล้วยุทธศาสตร์เรื่องนี้จะเดินอย่างไร ขอเรียนว่าโดยกระบวนการภายใต้ ผู้รับฟังใหม่ที่เกิดขึ้นหรือการรับรู้ข่าวสารผ่านระบบวิทยุแล้ว ระบบไหนที่ยังประโยชน์หรือเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และ A.M. ที่มีอยู่ ณ วันนี้ จากข้อมูลที่ สวท. ได้จัดส่งมาให้พิจารณา กปส. มีเครื่องส่ง A.M. ประมาณ ๕๐ สถานีที่ออกอากาศอยู่ ซึ่งเครื่องส่งเหล่านี้ใช้งานมาค่อนนาน ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาระบบ F.M. ซึ่งมีเครื่องส่งประมาณ ๗๐ กว่าเครื่องที่ออกอากาศ ภายใต้ประเด็นนี้ขอถาม ผอ.สปช.๑-๔ ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ ระบบ A.M. กับระบบ F.M. การตอบสนองของผู้รับเป็นอย่างไร จึงขอเสนอ

/A.M. ยังมี.....

A.M. ยังมีความสำคัญอยู่ระดับหนึ่งในฐานะที่เป็นฐานการรับฟังในจุดบอดหรือจุดอับของประเทศ
รับข้อมูลข่าวสารได้ จึงมองภาพว่า A.M. ยังคงมีประโยชน์อยู่ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีถึง ๕๓ เครื่อง
ออกอากาศ น่าจะมีการจัดระบบ การวางแผน การใช้พื้นที่หรือการครอบคลุมพื้นที่เครื่องส่ง
A.M. ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะใช้เพียง ๒๐ เครื่อง เพราะเรามีเครื่องส่งค่อนข้างมากที่
กระจายอยู่ นอกจากนี้เครื่องส่ง F.M. ที่มีอยู่และผู้ฟังติดตามรับฟังจำนวนมากหลายเครื่อง
เก่ามาก น่าจะได้มีการทดแทนไปเพิ่มเติมหรือว่าไปเสริมในจุดที่มีการพิจารณาแล้วว่า มีความจำ
เป็นอีกหลายจุด สำหรับเรื่องความมั่นคงของประเทศก็เป็นหน้าที่ของ กปส. เช่นกัน และยังคง
ว่าเครื่องส่ง A.M. ที่อยู่บริเวณชายแดนน่าจะใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคง เช่น แม่ฮ่องสอน แม่สอด
ไล่ลงมาถึงจังหวัดระนอง ถ้าจะปรับ A.M. เป็นวิทยุเพื่อความมั่นคงส่งภาษาพม่า เขมร ภาษายาวี
เพื่อสร้างกระบวนการกิจกรรมของเราจะเป็นปีกแผ่นมากขึ้น คือแนวกรอบความคิดที่จะนำเสนอให้เห็น

ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) แจ้งว่า การใช้สถานีวิทยุระบบ A.M. เพื่อความมั่นคง นั้น
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนการใช้ควรระมัดระวังพอสมควร สมมติว่าจะกระจายเสียงเป็นภาษาพม่า
เขมร ลาว ทั้งหมด หรือมาเลเซีย อาจจะทำให้ต่างประเทศมองประเทศไทยในอีกแง่มุมหนึ่ง
ขณะนี้ความมั่นคงในรอบประเทศเราค่อนข้างจะไม่มีอะไรอยู่แล้ว ยกเว้นเฉพาะในเรื่องของการ
กระทำผิดกฎหมายที่ส่งข้ามชายแดนไปมา สิ่งที่ขอให้นั้นคือขอให้นั้นทางด้านจิตวิทยาต่อประเทศ
เพื่อนบ้านให้มาก

ที่ปรึกษาฯ (นายจำลองฯ) ภาวะที่จะกระทำต่อประเทศเพื่อนบ้านจะต้องระมัดระวัง
พอสมควร แต่หากว่าข้อตกลงต่าง ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว คิดว่าจะต้องเดินตามกติกาที่ได้กำหนดไว้
และในการสื่อสารกับเพื่อนบ้านในแต่ละประเทศ ปัจจัยต่าง ๆ มีความแตกต่างกันคงไม่ใช่เป็น
สูตรสำเร็จ ควรต้องเลือกเอาว่าพันธกรณีที่เราอยู่กับเขาจะเน้นเรื่องอะไร แต่แน่นอนที่สุดเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมจะเป็นสื่อกลางน่าจะรับฟังได้ และตามที่ประธานฯ กล่าวว่า เราเน้นเรื่องการรักชาติ
ศิลปวัฒนธรรม แต่ละประเทศมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนกันน่าจะเป็นตัวช่วยและลดความรุนแรงต่าง ๆ
ไปได้มาก สร้างภาพตรงนี้ออกมาแนวทางที่จะเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านน่าจะไปได้ดี เพราะเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ

ที่ปรึกษาฯ (ว่าที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ฯ) แจ้งว่า ตามแนวตะเข็บชายแดนได้เคยไป
เยี่ยมสถานีวิทยุตามตะเข็บชายแดนก็มีภาษาท้องถิ่นอยู่แล้ว เห็นว่ายังคงมีความจำเป็นอยู่ในเรื่อง
ความมั่นคง และเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์มวลชนให้ทางท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นได้มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรม ประเพณี พร้อมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการหรือทั่ว ๆ ไป เหมือนกับคนที่
อยู่ในส่วนกลางหรือในจังหวัด ตรงนี้จะทำความเข้าใจให้กับท้องถิ่นได้รู้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะเดียวกัน
ยังตั้งใจตรงที่ว่า อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้านในการสื่อสารทั้งวิทยุ/โทรทัศน์มีการพูดกันบ่อยว่า

/ตามตะเข็บ.....

ตามตะเข็บชายแดนมักจะไปรับข้อมูลข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้านได้มากกว่า มีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรที่เราจะตรวจสอบสัญญาณของเขาเหมือนในบางประเทศ ซึ่งประเทศใกล้เคียงกันมาก แต่คลื่นมักจะไม่ค่อยได้รับฟังสัญญาณสับสน ถ้าหากเรามีเทคโนโลยีหรือมีงบประมาณที่จะได้ขอฝากว่าน่าจะให้ความสนใจเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่ง นอกจากเราจะทำในเชิงรุกแล้ว ต้องป้องกันข้าศึกที่จะมารุกรานตามตะเข็บชายแดนด้วย

ผอ.สปต. แจ้งว่า แนวความคิดของ อปส. ตอนแรกกล่าวถึงเรื่องในการจัดทำกลยุทธ์เรื่องเครื่องอุปกรณ์ของเราว่าจะเลือกระบบ A.M. หรือ F.M. เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา และจะเกี่ยวพันไปถึงหลายเรื่อง รวมมาถึงเรื่องการบริหารจัดการวิทยุชายแดน คือวิทยุในเขตพื้นที่เพื่อความมั่นคง เรื่องความมั่นคงคงไม่ตีความไปเรื่องความมั่นคงทางทหารอย่างเดียว แต่เป็นความมั่นคงในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และเรื่องที่ต้องหารือคงจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ทั้งแพ็คเก็ต เรื่องเนื้อหา โครงสร้าง ความร่วมมือที่มีอยู่มีกลไกอยู่ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี แต่ไม่ครบทุกประเทศ เช่น พม่า ไม่พร้อมที่จะทำ MOU กระทรวงการต่างประเทศไม่พร้อมที่จะเปิดไปด้านนั้น ลาวก็มีความร่วมมือกันทวิภาคี แต่น้อยมาก สำหรับมาเลเซียจากที่ได้ไปทำไว้ที่หาดใหญ่ ขณะนี้ได้นำ MOU ไปทบทวน จะให้เป็นระดับประเทศ แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้มีความคิดว่า เรื่องการทำวิทยุชายแดนเพื่อความมั่นคงเป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าเราคงไม่ได้มุ่งเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในด้านต่างประเทศอย่างเดียว กลุ่มเป้าหมายคนไทยในพื้นที่ ที่ต้องรู้เรื่องยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ฉะนั้นการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เพื่อผลประโยชน์ของเราเองในยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะเป็นบทบาทใหม่ของ สปช.ที่จะร่วมมือกับวิทยุ ทวี ในพื้นที่ สปช.จะเป็นหน่วยงานวางแผนในระดับพื้นที่ นอกจากนั้นต้องแสดงในพื้นที่ คงไม่มีแต่ กปส. อย่างเดียว คงมีวิทยุชุมชนมากมาย ซึ่งเราไม่ทราบข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปทุกวันนี้ เกิดผลในทางบวกหรือทางลบต่อความมั่นคงและความสามารถในการรับฟังในกลุ่มเป้าหมายในประเทศ อปส. กำลังจะปรับปรุง แต่ความสามารถของการรับฟังของกลุ่มเป้าหมายนอกประเทศที่เราต้องการจะสื่อสารมีมากน้อยเพียงไหนที่ต้องการทำเรื่องนี้ ผู้เกี่ยวข้องคงจะต้องมาหารือกันรวมทั้งหน่วยงานเรื่องความมั่นคงที่เขาดำเนินการอยู่ในพื้นที่วิทยุชายแดนเขาก็รายงานมา จึงมีความเห็นว่าจะต้องหารือกันอย่างเป็นระบบในเรื่องเหล่านี้ เพราะว่าเราได้งบประมาณลดน้อยลง เมื่อปีที่แล้วได้ ๑๗ ล้านบาท ในเรื่องต่างประเทศของ กปส. ปีนี้ลดลงมาเหลือ ๑๑ ล้านบาท เพราะฉะนั้นหลายโครงการ สวท. เองต้องทบทวนว่าโครงการที่ประธานฯ หวังจะเห็นจริง ๆ ยังมีอยู่หรือเปล่าในแผนงานโครงการที่เขียนไว้

/ประธานฯ แจ้งว่า

ประธานฯ แจ้งว่า ประเด็นสำคัญมองว่า ตกลงระบบ A.M. และ F.M. ควรจะอยู่ บทบาทไหนอย่างไร สำหรับ กปส. สิ่งที่เป็นปัจจุบันและอนาคต และข้อเท็จจริงที่ปรากฏผู้ที่อยู่ในพื้นที่ควรมีข้อมูลอะไรต่าง ๆ

ผอ.สปข.๓ แจ้งว่า ในเรื่องนี้ในส่วนภาคเหนือก็มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสื่อของวิทยุ A.M. ก็มีบทบาทมาก และได้ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือและไปรับฟัง สถานการณ์ในเรื่องการติดเชื้อเอตส์ และการค้ามนุษย์ของประเทศเพื่อนบ้านลุ่มแม่น้ำโขง ที่เวียงจันทน์ ก็ได้ทราบสถานการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับความมั่นคง รวมทั้งด้านสังคมด้วย เราเน้นในเรื่องของสื่อ และได้ไปนำเสนอบทบาทของสื่อในประเทศไทยในการแก้ไขช่วยเหลือ ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งในที่ประชุมทุกคนคิดว่าสื่อวิทยุมีบทบาทสำคัญมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทย ยังมีประเทศเพื่อนบ้านและชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นตัวสำคัญของปัญหา โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องสุขภาพ และการค้ามนุษย์ ปัญหาไม่ได้ลดลงกลับมากขึ้น และคิดว่าสื่อวิทยุ A.M. เป็นเรื่องสำคัญ แต่จะมองในภาพรวมนั้นจำนวนที่มีอยู่อาจพอเพียงแล้ว แต่ควรจะมาพัฒนาในเรื่องรายการ เนื้อหา เพราะสัญญาณของการรับฟัง A.M. ไปได้ไกลมาก ขอนำเสนอว่าในอนาคตควรมีการร่วมมือกัน ในการสำรวจผู้รับฟังรายการต่าง ๆ ที่ออกอากาศไป และควรมีการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุ กับประเทศลาว

ผอ.สปข.๘ แจ้งว่า ที่จังหวัดกาญจนบุรีใน สปข.๘ มีอยู่ ๒ สถานี คือ จังหวัดราชบุรี กับจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยังเป็น A.M. อยู่ ขณะนี้ F.M. เข้าครอบคลุมพื้นที่หมด ทุกวันนี้เรารู้ด้วยเนื้อหา แต่ Media เราสู้เขาไม่ได้ เพราะว่าบริษัทฯ ได้เลิกผลิตวิทยุ A.M. ไปแล้ว หากมีสถานี F.M. จัดทำควบคู่กันไปจะช่วยให้ช่วยได้มาก จึงขอให้พิจารณาสถานีวิทยุ F.M. ไว้ด้วย

ผอ.สปข.๔ แจ้งว่า การตั้งสถานีวิทยุ A.M กับ F.M. ที่เคยจัดตั้งมา A.M จะตั้งในจุดใหญ่ ๆ วัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมในจังหวัดใกล้เคียงด้วย เพราะไม่มี สวท. F.M ไปทุกจังหวัดเหมือนปัจจุบัน อีกกรณีหนึ่งการตั้ง A.M. ชายแดนจังหวัดที่เกี่ยวกับความมั่นคง ก็จะเป็น ๒ ลักษณะ เมื่อวิทยุมีทุกจังหวัดประชาชนก็จะหันไปฟัง F.M. เครื่องรับจะเป็น F.M. เสียดีกว่า ปัญหาของ กปส. คือเมื่อแบ่งเป็นเครือข่าย F.M. ส่วนหนึ่งจะไม่มีคนจัดรายการจะรับสัญญาณรายการจากกรุงเทพฯเป็นหลัก จะถ่ายทอดจากกรุงเทพฯในพื้นที่จะไม่ได้ดำเนินรายการ เพราะว่าเราได้จัดทำเป็น ๕ เครือข่าย ฉะนั้นยุทธศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง เฉพาะจุด ซึ่งแตกต่างกันไป และขอเรียนว่าเมื่อตอนเป็น ผอ.สปข.๓ อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี และเคยไปสำรวจผู้ฟัง ซึ่งฟัง A.M. โดยเฉพาะ ปรากฏว่าคนที่ฟัง A.M. ก็มีมากในภาคตะวันออก แต่เป็นชาวประมง ปัจจุบันนี้ระบบ A.M. จันทบุรี พอเข้าเขตเขาสอยดาวจะฟังไม่ได้ รับฟังได้

/แต่สถานี

สถานีวิทยุเขมร ส่วนนี้เราจะต้องมีการสำรวจก่อนว่าจุดอ่อนจุดแข็งไปถึงตรงไหนแล้วเราจะเพิ่มตรงไหนบ้าง

ผอ.สถาบันฯ แจ้งว่า ขอสนับสนุนการนำเสนอของ ผอ.สปช.๔ เรื่องการทำสำรวจวิจัยก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไร และขออนุญาตให้ข้อมูลว่า ไปจันทบุรีไม่ต้องไปถึงสอยดาว เข้าเขตจันทบุรี F.M. เขมรตีหน้าปิดเรียบร้อย และจะเป็นรายการเพลงและมีพิธีกรดำเนินรายการ ๒ คน ในเรื่องของ A.M.เรียกว่า โดยเท่าที่อ่านข้อมูลมาวิทยุ A.M. ในประเทศจีนยังคงใช้อยู่มาก เนื่องจากพื้นที่ประเทศค่อนข้างกว้างขวาง แต่ข้อจำกัดประการหนึ่งของบ้านเราคือ ถ้าเราไปดูเครื่องรับวิทยุราคาถูกขณะนี้จะเห็นว่าไม่มีระบบ A.M. แล้ว มีแต่ F.M. ถามว่า รายการ A.M. ในต่างจังหวัดนำเสนอรายการอะไร ถ้าฟังในพื้นที่ของ A.M. ทั่ว ๆ ไปทุกจังหวัดมีแต่โฆษณาขายยาในพื้นที่กับเปิดเพลง โฆษณาดี ๆ จะไม่ลงไปอยู่ใน A.M. อีกต่อไป หมายความว่า A.M.ไม่ได้อยู่ในความนิยมแล้ว แต่ในเรื่องของความมั่นคงเท่าที่เคยอยู่ส่วนกระจายเสียงในต่างประเทศ และทำเรื่องของวิทยุเพื่อความมั่นคงมาระยะหนึ่งในการทำความเข้าใจกับผู้คนที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เราออกอากาศด้วย A.M. แต่เนื่องจากเป็นความแตกต่างที่ไม่มีใครออกอากาศ จึงมีคนฟังเป็นจำนวนมาก ถามว่าในระดับชายแดนถ้าจะทำให้ได้ผลดีในการสร้างความเข้าใจระหว่างทั้ง ๒ ประเทศ ยังคงคิดว่าต้องดูความนิยมเป็นหลักด้วยเช่นกัน หาก A.M. ไม่ได้อยู่ในความนิยมอีกต่อไป ต้องหันมาหาการสำรวจวิจัยที่ชัดเจน

ผอ.สปช.๕ แจ้งว่า สวท. F.M. และ A.M. ในส่วนของ A.M. ยังมีความจำเป็นอยู่ในพื้นที่ชายแดน เป็นเพราะว่ายังมีคนไทยทำงานในต่างแดน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย แม้แต่พม่าก็ยังรับฟังวิทยุ A.M. ของประเทศไทยอยู่ แรงงานไทยในต่างแดน เช่น รับจ้างแรงงานและชาวประมงสามารถรับฟังจากประเทศไทยได้ และไม่สามารถรับฟังภาษาทางมาเลย์ และภาษาพม่าได้ และที่สุโขทัยก็มีวิทยุ F.M. ๕ กว. เป็นวิทยุเพื่อความมั่นคง เพราะสามารถรับฟังได้ถึงประเทศสิงคโปร์ ฉะนั้นเหล่านี้ยังมีความจำเป็นอยู่ คิดว่า A.M. ๑๐๐๐ กว. สามารถครอบคลุมในระดับเขต ๕ และ ๖ สามารถรับฟังได้ เพียงเรามีสถานี ๑๐๐๐ กว. เพียงสถานีเดียว ส่วนวิทยุ A.M. ๑๐ กว. ที่ใช้งานมานาน เราสามารถบริหารจัดการได้ เช่น อาจปรับรูปแบบโดยให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ส่วน A.M. ๑๐๐๐ กว. หรือ ๑๐๐ กว. ยังมีความจำเป็นอยู่ แม้ว่าจะเป็นการคุ้มค่า ประหยัด แต่ว่าผลลัพธ์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับฟังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ F.M.

/ประชาสัมพันธ์จังหวัด.....

ประชาสัมพันธจังหวัดผู้แทนภาค ๕ (นายสุรียฯ) แจ้งว่า เรื่องวิทยุ A.M. คิดว่า เสนอเข้า ครม. ด้วยเหตุผลใดก็ตามคงไม่ผ่านให้ แต่มีความคิดว่าขณะนี้โลกได้เปลี่ยนไปเป็น ดิจิตอลแล้ว วิทยุ A.M. เขาไม่ผลิตและประชาชนก็ไม่รับฟัง ต้องยอมรับความจริง ทำการสำรวจ ได้ทุกจังหวัด และวันนี้วิทยุชุมชนได้เข้ามามีบทบาทสูง พัฒนาก้าวไกล โทรทัศน์ เคเบิล ทีวี หากจะ มาทำวิทยุ A.M. คิดว่าผิดยุคสมัย รวมทั้งเครื่องรับก็ไม่มีจำหน่าย

ผอ.สพข.๖ แจ้งว่า มีความเห็นว่าที่มีอยู่แล้วอะไรที่พัฒนาไม่ได้ก็ทิ้งไป อะไรที่มี อยู่แล้วและดี ๆ เพิ่งจัดซื้อมาควรต้องมาพิจารณาเจาะลึก เช่น สวท.สงขลา เพิ่งติดตั้งเมื่อปีที่แล้ว วิทยุระบบ A.M. จะต้องมาเจาะส่วนนี้ว่าจะพัฒนาอย่างไร แต่ไม่ใช่ดึงคนออกไป ต้องเอา คนมาทำงานไม่ใช่ลี้ภัยอยู่กับส่วนกลาง และ A.M. ที่ยะลาขณะนี้ลิงค์ ๒๔ ชั่วโมงออกอากาศ ตามส่วนกลาง ขณะนี้พื้นที่มีทหาร ตำรวจ ไปอยู่ที่นั่นหมด คนของ กปส. ไม่มี ฉะนั้นบางเรื่องจะ พัฒนาเห็นด้วยที่เอาวิทยุชายแดนไว้ แต่จะต้องเพิ่มคน เพิ่มแนวทางการทำงานใหม่

ผอ.สวท. แจ้งว่า ขณะนี้ Analog กับ Digital Analog คือสถานีที่ สวท.กำลัง ดำเนินการอยู่ เป็นระบบ A.M. และ ระบบ F.M.บางส่วน A.M. เป็นเครื่องที่เก่ามาก หากพูดถึง ความเหมาะสมในการพัฒนา A.M. และ F.M. ถ้าถามความเห็นอยากจะพัฒนาทางด้าน F.M. ไปสู่ระบบดิจิตอลให้เข้าสู่ยุคสมัย และจากการที่ไปประชุม ABU ทั้งหมดก็มีวงการกระจายเสียง ของเอเชียแปซิฟิกจะไม่มีการกล่าวถึงการพัฒนาวิทยุระบบ A.M. มีแต่กล่าวถึงระบบออนไลน์ เป็นอย่างไร ระบบดิจิตอลก้าวไปสู่อย่างไร วิธีทำไปถึงตรงนั้นทำอย่างไร ตัว สวท. ได้รับการพัฒนา เข้าสู่ระบบดิจิตอลเพียงบางส่วน ประมาณ ๕๐% ระบบการผลิตรายการ ระบบห้องส่งที่ออกอากาศ เราลงทุนไว้แล้วเป็นเงินถึง ๖๐ กว่าล้านบาท และส่วนที่เราจะต้องพัฒนาคือระบบเครื่องส่งให้ สมดุลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ความเห็นระบบ A.M. เนื่องจากเป็นการต่อเนื่อง ในประเทศที่กำลังพัฒนา ดังนั้นควรจะทำต่อไปสักกระยะหนึ่งแต่เงินทุนในอนาคตข้างหน้าขอให้ทุ่ม ไปที่ระบบ F.M. และเป็นดิจิตอล A.M. ศาสนาจะเป็นตัวอย่างที่ดีว่า เราทำสวนกระแสหรือไม่ เราได้ทั้งหมด ๒๔๐ กว่าล้านบาท ปี ๒๕๔๙ และ ปี ๒๕๕๐ จะได้ประมาณ ๙๗ ล้านบาท คง เหลืออีก ๑๔๒ ล้านบาท หากทบทวนดี ๆ และทำงานแบบมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะเดินไปด้วยกันให้ ความคิดร่วมกันทั้งหมดในการพัฒนาก็ควรจะตัดสินใจให้แน่นอน

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ยกนำประเด็นมาคือ ให้ผู้บริหารพิจารณาเรื่องนี้ภายใต้โครงการ ดังกล่าว ครม.อนุมัติ สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณมาให้ทดแทนของเดิม เนื่องจากจะมีการย้ายเครื่องส่งสถานี ขอถามทุกท่านว่า ๑. ที่จัดสรรงบประมาณมาให้เพื่อจัดซื้อเครื่องส่ง A.M. จะมีการทบทวนหรือไม่อย่างไร ในวงเงิน ๙๗ ล้านบาท ๒. การทบทวนดังกล่าว ถ้าพิจารณาโดยรวม /แล้วการจัด.....

แล้วการจัดลำดับความสำคัญเอาไปทดแทนจัดหาเครื่องส่ง F.M. มาเพิ่ม ประเด็นอยู่ว่า เครื่องส่ง A.M. ทดแทนที่ศาลายา ตรงนี้คือลำดับความสำคัญ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๖ (นายจักรกฤษฯ) แจ้งว่า ยังมองเห็นความสำคัญของการที่จะต้องใช้สื่อเพื่อความมั่นคงที่ อปส. ได้นำเรียนว่ามีประโยชน์มาก และ ผอ.สพข.๖ ได้กล่าวว่าสิ่งที่มียู่เดิมก็ใช้ประโยชน์ ฉะนั้น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวอย่าง กรณีสงขลา มีวิทยุชุมชนอยู่ ๖๔ แห่ง แต่เราไม่สามารถที่จะให้เขารับสัญญาณวิทยุหลักของ สวท. F.M. สงขลาได้ทั้งจังหวัด การมี A.M. และเพิ่มศักยภาพของ A.M. ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ๑๖ อำเภอ และสามารถจัดรายการที่ดีและมีประโยชน์ได้ จะสามารถช่วยงานด้านความมั่นคงได้

ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๔ (นางธารทิพย์ฯ) เสนอข้อมูลว่า ในฐานะที่เคยเข้าไปร่วมประชุม กอธรมน.กองทัพบกภาคที่ ๓ ทางกองทัพบกเขาวางแผนสถานีวิทยุ จะถ่ายทอดรายการเดียวกันที่สถานีแม่ข่ายที่จังหวัดสุโขทัย และเชื่อมโยงสัญญาณไปที่ ๔๒ สถานีที่จังหวัดภาคเหนือ โดยจะดำเนินการวันที่ ๑ ธันวาคมนี้ โดยที่จะกล่าวถึงสิ่งแรกคือสิ่งที่รัฐบาลทำและประชาชนจะต้องรู้ และกองทัพบกเขาใช้คำว่า “เราจะประชาสัมพันธ์แบบลูกสื่อ”

ผอ.สนผ. เสนอว่า เห็นว่าเป็นเรื่องที่จะจัดระบบทั้งหมดของวิทยุเป็นภาพรวม สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดคือกลุ่มเป้าหมายเราฟังอะไร ฉะนั้นการสำรวจกลุ่ม A.M.ที่มีอยู่ ๕๐ กว่าสถานีเขาฟังอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ฟังก็ต้องเปลี่ยน ถ้าฟังอยู่เพราะอะไร และเนื้อหาเป็นอย่างไร ขอให้ยื่น A.M. ไว้แล้วปรับเนื้อหาคิดว่าแค่นี้จะเห็นภาพรวมทั้งหมด ขณะนี้ที่พูดกันโดยไม่ทราบว่ามีผู้ฟัง ฟังเราหรือไม่ ถ้าเขาฟังเราก็คงไว้ ถ้าไม่ฟังก็คงต้องเปลี่ยน ตรงนี้น่าจะมีแผนสำรวจทั้งหมด และที่ศาลายาคงจะต้องมีการสำรวจด้วย เพราะว่าศาลายาได้มีการยืนยันไปเมื่อคราวประชุมของบประมาณครั้งที่แล้วว่า จะยังคงเป็น A.M. อยู่ ฉะนั้นถ้าเราจะทบทวนคงจะต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราไม่ฟัง A.M. แต่จะฟัง F.M. จึงขอเสนอว่า ทำการสำรวจในภาพรวมโดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

ผอ.สทท.๑๑ แจ้งว่า จริงแล้วทำรายการต้องมีคนฟัง และเห็นด้วยกับการที่จะทบทวนและใช้ระบบ A.M. ขณะนี้เราน่าจะดูว่าจากการที่เราต้องการจะเปลี่ยนเครื่องส่ง ขอให้สำรวจวางแผนไปตั้งจุด F.M. ตามจุดต่าง ๆ คลื่นที่เราได้รับอนุมัติเมื่อปี ๒๕๒๘ ยังใช้ไม่หมด ซึ่งเป็นคลื่น F.M. สามารถไปเสริมจุดบอดต่าง ๆ ได้ จึงขอให้ สทท.นำไปทบทวนน่าจะมีความชัดเจนขึ้น

ผอ.สทท. แจ้งว่า ข้อเท็จจริงคือ เป้าหมายเหมือนกับที่ประธานฯ กล่าวคือทำอย่างไรจะย้ายเครื่องส่งศาลายาให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ เป็นประเด็นที่ได้เงินมา และทาง สวท. ได้วางแผนว่า A.M. ขณะนี้มีผลประโยชน์แต่ขึ้นกับว่าเนื้อหาการนำเสนอแบบไหน ส่วนการวางแผนขณะนี้คือเรามีเครื่องส่ง ๑๐๐๐ กว. เรียนว่าขณะนี้วางแผนแต่เครื่องส่ง

/๒๐๐ กว. เท่านั้น

๒๐๐ กว. เท่านั้น คือเพียงได้เขตบริการเท่าที่ทำได้และกว้างขวางมาก คือประหยัดอยู่แล้ว และซื้อเครื่องส่ง ๑๐ กว. ไปวางที่รังสิตอีก ๑ เครื่อง เพื่อทดแทนเชิงออกอากาศให้กับสถานีวิทยุให้สามารถออกต่อเนื่องได้ ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง หากมีกรณีเกิดความไม่มั่นคง ขอเรียนว่าระบบของการวางแผนงาน ถ้าทรัพยากรของ กปส. มีอยู่ ทำไมไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ในระบบที่มีอยู่ เช่น ระบบ A.M. ถามว่าขณะนี้ A.M. ตามชายแดน พม่า เขมร มีข้อมูลเข้าทั้งหมดระบบคลื่น A.M. เป็นส่วนหนึ่งป้องกันคลื่นของเพื่อนบ้านเข้ามาสอดแทรก ส่วนคลื่นที่อยู่ส่วนกลางจะสามารถรับสัญญาณของเขมรได้ ฉะนั้นในแง่ของคลื่น เป็นตัวป้องกันระหว่างชายแดนของไทยกับเพื่อนบ้าน รวมทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรม ภาษาไทย ช่วยให้กับคนไทยที่ค้าขายในพื้นที่ได้ คุณสมบัติของ A.M. สามารถสอดแทรกกว้างขวางได้มากกว่า F.M. ดังนั้นผลประโยชน์ทำไมไม่ใช้คุณสมบัติของคลื่นให้เป็นประโยชน์ต่อเชิงการประชาสัมพันธ์ของรัฐประเด็นที่ ๑ ส่วนประเด็นที่ ๒. เห็นด้วยที่วางกรอบของ A.M. ไว้ในระหว่างชายแดนของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้วางไว้อยู่แล้ว เพียงแต่เสริมศักยภาพระบบ A.M. ให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น คือ ดิจิตอล ซึ่งทำอยู่แล้ว ให้สามารถรับฟังชัดเท่ากับ A.M. ขณะที่ A.M. ชื่อที่จังหวัดสงขลา ถ้าทำรายการโดยตัวเองจะชัดเท่ากับ F.M. โมโน จุดด้อยของ กปส. คือรับถ่ายทอด ทำไมไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จุดด้อยของ กปส. รับถ่ายทอดเป็นทอด ๆ มาทำให้คุณภาพเสียงด้อยลงมาเรื่อย ๆ ถ้าทำรายการท้องถิ่นเสียงต่าง ๆ จะชัดเจน และสัญญาณต่าง ๆ ก็ชัดเจน

ผอ.สปข.๒ แจ้งขอสรุปว่า ๑. น่าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจการรับฟังโดยเร็ว หรือนำผลสำรวจวิจัยที่มีอยู่แล้วของสำนักงานสถิติฯ นำมาเป็นข้อมูลอ้างอิงถึงความจำเป็นที่จะต้องมี A.M. อยู่อย่างน้อยแค่ไหน ทั้งผลดี ผลเสีย ของ A.M. และ F.M. และกำหนดเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูล ๒. ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อ น่าจะเข้า คบส. จะดีหรือไม่ เพราะเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรง

รปส.(นายเชษฐา) แจ้งว่า ที่กล่าวกันมาถึงคราวที่เราควรจะต้องมาทบทวนกันวิทยุ ๑๐๐๐ กว. เท่าที่ทราบเดือนหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเดือนละ ๑ ล้านบาท แต่ออกอากาศจริง ๆ คงไม่ใช่ ๑๐๐๐ กว. ปัญหาที่เกิดขึ้นอยากถามว่าใครฟัง ประเด็นที่ ๒ ขอให้พิจารณาอีกประการหนึ่งคือ คลื่นสั้นฟังมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องที่จะต้องมาดูกันว่า คลื่นสั้นส่งไปให้ใครถึงประเทศไหน แล้วภาษาที่ออกอากาศ ๑๒ ภาษาจะทบทวนได้ไหม และเคยเสนอหลายครั้งแล้วว่าภาษาลาวขอให้เลิก ฟังแล้วไม่ใช่ภาษาลาว สิ่งที่ยากจะให้เพิ่มเติมในเรื่องความถี่วิทยุ ขอให้ไปดูที่ภาคใต้เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะภาคใต้เราจะพัฒนา A.M. หรือ F.M. ก็ตาม อยากให้ความสำคัญในเรื่องของความมั่นคง อีกจุดหนึ่งคือด้านประเทศพม่า เพราะว่าพม่าจะมีปัญหาเรื่องแรงงาน

/อพยพ.....

อพยพ และยาเสพติด ลาวก็ดูแลเรื่องยาเสพติดและผู้อพยพ เขมรก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องของ การลักลอบค้าของหนีภาษี ไม่ใช่เราจะยุบเลิก A.M. แต่ขอให้ทบทุนประโยชน์ที่เราจะได้รับ เป็นสำคัญ

รปส.(นางภทรียาฯ) แจ้งว่า ขอสรุป ๒ ประเด็น ประเด็นแรก การจัดหาเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียงระบบ A.M. ศาลา ๙๗ ล้านบาท คงจะต้องดำเนินการต่อไป ประเด็นที่ ๒ จำเป็นไหม ระบบ A.M. เพราะว่าในพื้นที่ประมงก็ดี ชาวนา ระดับรากหญ้า เขาจำเป็นต้องการอยู่ ร่วมกันนี้เราควรพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วย A.M. คงมีอยู่ แต่เมื่อ กปส. มีมาก มีทั้ง สวศ. กับ สวท.ที่มีระบบ A.M. เราไม่ต้องทิ้งไป ควรนำมาปรับปรุงแผนความถี่ โดยให้ สพท.ปรับจัดทำแผนความถี่ และเนื้อหา เราอาจจะดูความจำเป็นของพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนควรใช้ A.M. และคลื่นสั้นควรจะเลิก เพราะไม่มีความจำเป็น แม้ว่า BBC เคยขอมายกเลิกคลื่นสั้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ปรับเป็นดิจิตอล

ประธานฯ แจ้งว่า ความเห็นคือได้สอบถาม รมต.นร. (รศ.ธีรภัทร์ฯ) ท่านก็กล่าว ถึงกระบวนการทั้งหมด เหตุผลความจำเป็นขอให้ผู้บริหารทุกท่านมาพิจารณากันให้ชัดเจนก่อน ที่จะตัดสินใจ ที่ยกมาเพราะเป็นนโยบายของ รมต.นร. (รศ.ธีรภัทร์ฯ) จึงขอมอบให้ สพท.ไป จัดลำดับเรื่องของ A.M. เหตุผลความจำเป็น โดย ผอ.สปข.๑-๘ จัดลำดับการใช้ A.M. เพื่อ ประกอบแผนหลัก หรือเหตุผลความจำเป็นมีมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ซึ่งรวมไปถึงการที่จะ ดำเนินการด้านสถานีเพื่อความมั่นคงด้วย จัดทั้งระบบโดยด่วนภายใน ๑๕ วัน และให้ส่งข้อมูล ไปให้ สพท. เพื่อประมวลนำเสนออีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ สพท.ไปจัดลำดับเรื่องของ A.M. ตามความ จำเป็น รวมไปถึงสถานีเพื่อความมั่นคง โดยให้ สปข.๑-๘ จัดข้อมูลลำดับการใช้ไปยัง สพท. โดยด่วน ภายใน ๑๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ และการดำเนินงานภารกิจสำคัญของ สนผ.

ผอ.สนผ. รายงานว่า ตามที่ สนผ. ได้รับรายงานผลการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทางเอกสารรายงานจากหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่ส่งราย งานมาในระยะเวลาที่กำหนด ๒๖ หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมด ๒๖ หน่วยงาน นั้น

/การดำเนินงาน